



## ประกวดสุนทรพจน์ฯเฉลิมพระเกียรติ

# ปลุกจิตสำนึกเยาวชนตามรอยพระยุคลบาท

“ทำไม คนไทยถึงรักพระเจ้าอยู่หัว?” เป็นคำถามที่อาจจะมิได้ก่อกวนหกลีบด้านคำตอบ แต่หนึ่งในคำตอบนั้นคือ เพราะเราได้รับการอบรมสั่งสอนและปลูกฝังให้รัก เคารพ และเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ เพราะพระเจ้าอยู่หัวทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถ และเพียบพร้อมคุณธรรมที่ยังประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์... พระราชสำนักจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พระนรมารถปราชญ์แห่งน้ำ นี่คือถ้อยความเริ่มต้นในการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ เมื่อปี 2554 ในหัวข้อเรื่อง 84 พรรษามหาราชา ปราชญ์แห่งแผ่นดิน ภูมิินทร์แห่งธรรม ของนายเชษฐาญญู เจริญเวชพิพัฒน์ อดีตนักศึกษาศึกษาปีที่ 6 มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้ชนะเลิศจากการประกวดดังกล่าว ซึ่งสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) ได้จัดขึ้น

นายเชษฐาญญู ยังกล่าวสรุปได้อย่างน่าฟังว่า “แม้รอยพระบาทที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินนำเราไป จะไกลแสนไกล ขอเพียงเราได้ตัดสินใจแล้วก้าวเดินตาม สุดปลายทางเราจะพบว่าคนไทยรักพระเจ้าอยู่หัว ไม่ใช่รักที่เกิดจากการปลูกฝังเท่านั้น แต่เป็นความรักที่เกิดจากการได้รู้ ได้เห็น และได้เข้าใจในสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวทรงทำซึ่งเปี่ยมไปด้วยความรักที่พระองค์มีต่อ



ประชาชน ด้วยเหตุนี้เราจึงภาคภูมิใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ได้ได้อยู่ได้ร่วมพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่... ทรงเป็นราชาแห่งปราชญ์ ..ทรงเป็นภูมิินทร์แห่งธรรม... นามมหาราชภูมิพล”

ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุก ประธานคณะกรรมการจัดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2555 เผยว่า การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ นับเป็นกิจกรรมหนึ่งของสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ จัดขึ้น โดยครั้งแรกในปี 2543 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา จนถึง

ปัจจุบันในปี 2555 นับเป็นปีที่ 13 วัดถุประสงก์ การประกวดเพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยได้เรียนรู้โครงการพระราชดำริเพื่อเสริมสร้างภาคภูมิใจในสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมนำพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและแก้ไขปัญหาประเทศในอนาคต อีกทั้งเป็นการรณรงค์ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและเพิ่มทักษะศิลปะความเข้าใจในการประกวดสุนทรพจน์อย่างถูกต้อง

ทั้งนี้ สุนทรพจน์ ความหมายคือ การพูดดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแนะนำถึงเรื่องการพูดดีไว้ว่า “พูดดี ก็คือดีด้วยเนื้อหาสาระ พอดีกับกาลเทศะ เหมาะสมกับฐานะและบุคคล ไม่มากหรือน้อยเกินไป คนฟัง



สลาย จับเรื่องราวได้ชัดเจน และถูกต้องตามความประสงค์ เมื่อพูดจาสื่อสารกันไม่ได้ไม่ติดขัด ก็จะมีคามเข้าใจและสามารถร่วมมือกันทำงาน สร้างสรรค์ความสุข ความเจริญให้เกิดขึ้นได้"

คณะกรรมการฯได้กำหนดจัดการประกวด ครั้งที่ 13 โดยแบ่งการประกวดออกเป็นรอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ ในรอบคัดเลือกจะจัดประกวดตามศูนย์การ



ประกวดภาคต่าง ๆ ดังนี้ ภาคใต้ ในวันที่ 11 ส.ค. 55 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง หัวข้อเรื่อง ความรู้คุณธรรม นำชาติเจริญ ภาคเหนือวันที่ 18 ส.ค. 55 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หัวข้อเรื่อง เป็นสุขได้ร่มพระบารมี ด้วยวิถีชีวิตที่พอเพียง กรุงเทพฯ วันที่ 25 ส.ค. 55 ที่มหาวิทยาลัยสยาม หัวข้อเรื่อง รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์ดิน เพื่อผืนแผ่นดินไทย ภาคกลาง วันที่ 1 ก.ย. 55 ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต หัวข้อเรื่อง จิตอาสาพาให้สังคมเป็นสุข และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 8 ก.ย. 55 ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หัวข้อเรื่อง ชาติจะพันวิฤตทุกสมัย หากชาวไทยสามัคคี

ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากรอบภูมิภาคทุกภาคจะได้นำประกวดใน รอบชิงชนะเลิศ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อเรื่อง รอยพระบาทยตรา ทิวหล้าร่มเย็นเป็นสุข ในวันเสาร์ที่ 3 พ.ย. 55 โดยมีรางวัลการประกวดในรอบภูมิภาคดังนี้ รางวัลชนะเลิศ พุนการศึกษา 8,000 บาท รองชนะเลิศ 4,000 บาท ชมเชย 2,000 บาท ส่วนในรอบชิงชนะเลิศ ผู้ชนะเลิศ พุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รองชนะเลิศ 20,000 บาท รางวัลชมเชย 10,000 บาท และรางวัล



พิเศษ พอใจ ชัยะเวพู่ 5,000 บาท โดยมีเกณฑ์การตัดสินในด้านเนื้อหา การนำเสนอ และการใช้ภาษาไทย ผู้มีสิทธิเข้าประกวด นักศึกษาระดับปริญญาตรี อายุไม่เกิน 30 ปี มีหนังสือรับรองจากสถาบัน สนใจยื่นใบสมัครได้ที่ศูนย์การประกวดในพื้นที่ ก่อนกำหนดวันประกวดล่วงหน้า 1 สัปดาห์

สำหรับในปี 2555 นับเป็นปีมหามงคลที่ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคมนี้ สมภคมนตรีเต๋อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สมจ.) มีมติให้คณะกรรมการฯ จัด การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ เพื่อส่งเสริมนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในประเทศไทย ได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจ พระมหากษัตริย์คุณในการส่งเสริมความอยู่ดีกินดีให้แก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าของมูลนิธิศูนย์ศิลปาชีพ และเสริมสร้างการเรียนรู้เพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ให้แก่นักศึกษาต่างชาติสำหรับ

วันเวลา สถานที่ หัวข้อการประกวด และการรับสมัคร ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณากำหนดรายละเอียดของคณะกรรมการโดยจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

ผศ.ดร.พรทิพย์ ยังกล่าวว่า การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติแต่ละปีที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเพิ่มขึ้น ผู้ที่ผ่านเวทีการประกวดนี้ นอกจากเป็นการเพิ่มพูนทักษะในการใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง พัฒนาศิลปะในการพูดต่อหน้าสาธารณชน เป็นนักพูดที่ดีเสริมสร้าง

บุคลิกภาพแล้ว ยังนับเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการสมัครงานในอนาคต และเป็นที่ยอมรับอย่างยิ่งที่ผู้ประกวดหลายคนประสบความสำเร็จในการหางานทำ เป็นที่สนใจของหลายองค์กร ที่สำคัญผู้เข้าประกวดทุกคนล้วนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับโครงการพระราชดำรินับพันโครงการ เรียนรู้พระราชดำริส พระราชกรณียกิจต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จนทำให้เกิดความรู้สึกลำบากในพระมหากษัตริย์คุณอย่างล้นพ้น ภาคภูมิใจในสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย และมุ่งมั่นที่จะตามรอยเบื้องพระยุคลบาท เพื่อช่วยชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป.

สุพล อารณพงษ์ /  
กิตติธเนศ พิวพรพงษ์